

Số: 01/TB - BV

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 01 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Chủ trương Hợp đồng lao động tại**  
**Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm**

Căn cứ Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Căn cứ Công văn số 2765/CV-SYT ngày 20/11/2023 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang Về việc hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 22/CV-SYT ngày 07/01/2025 của Sở y tế tỉnh Tuyên Quang, về việc hợp đồng lao động;

Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế của đơn vị;

Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm dự kiến hợp đồng lao động 01 vị trí, cụ thể:

1. Kế toán đại học: 01 người, vị trí việc làm; Kế toán đại học làm việc tại Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp.

Tiêu chuẩn, điều kiện hợp đồng: Là nam giới, có sức khỏe tốt, phải có lý lịch rõ ràng không vi phạm pháp luật. Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, các văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí hợp đồng lao động. Có kinh nghiệm 05 năm trở lên trong lĩnh vực tài chính tại các cơ quan, đơn vị nhà nước. Ưu tiên người địa phương có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Các cá nhân có nhu cầu làm việc tại Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm nộp 01 bộ hồ sơ (Gồm Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe trong thời gian 6 tháng trở lại đây, các văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định và theo trình độ chuyên môn đã được đào tạo, chứng chỉ hành nghề (nếu có) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) theo các quy định nêu ở trên).


- Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 08/01/2025 đến hết ngày 22/01/2025 trong giờ hành chính. Tại phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp của Bệnh viện.

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp, Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm.

- Địa chỉ: Tổ 5 phường Mỹ Lâm, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại liên hệ; 02073 875 284 trong giờ hành chính.

Bệnh viện trân trọng thông báo./.

**GIÁM ĐỐC**  
**Vương Ngọc Thanh**